

ฉบับที่ 09/2560

## เรื่อง แกลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้น ตามรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ขณะที่รายได้ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวชะลอลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม แรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐอ่อนแรงลงสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับลดลงตามราคาอาหารสด และอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง ส่วนภาคการเงิน ณ เดือนเมษายน 2560 ยอดเงินฝากคงค้างและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการบริโภคสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้เข้าร่วมโครงการรถคันแรกสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ประกอบกับมีการผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น ด้านการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันสะท้อนจากดัชนีอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเร็ว (Nielsen's Fast Moving Consumer Goods) ปรับลดลงจากเดือนก่อนในสินค้าหมวดอาหารเป็นสำคัญ ขณะที่หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับดีขึ้นในทิศทางเดียวกับยอดขายอาหารสดที่ขยายตัว ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ภาคเกษตรที่ยังขยายตัวดีและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ปรับตัวขึ้น สำหรับภาคบริการ **ด้านการท่องเที่ยว** ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยรายได้ภาคบริการในภัตตาคารและร้านอาหารยังขยายตัว แต่รายได้ของโรงแรมและรีสอร์ทชะลอลง ทั้งนี้ อัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 53.7 ชะลอลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหอดตัว สำหรับจำนวนผู้โดยสารเข้าออกผ่านท่าอากาศยานชะลอลงเล็กน้อย ขณะที่การขนส่งสินค้าทางอากาศปรับตัวขึ้น

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยผลผลิตพืชผลสำคัญชะลอลง ตามผลผลิตข้าวนาปรังที่เก็บเกี่ยวไปมากแล้วในเดือนก่อน สำหรับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมหดตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยราคายางพาราทรงตัว แม้ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดค่อนข้างน้อยจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ปลูกยาง เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังมีสัญญาส่งมอบ ส่วนราคาข้าวโดยรวมแม้จะยังหดตัว แต่มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการข้าวเพื่อทยอยส่งมอบให้กับประเทศคู่ค้าตามคำสั่งซื้อที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวเหนียว ด้านราคามันสำปะหลังหดตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำเพราะเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งเกษตรกรเร่งขุดมันสำปะหลังก่อนครบกำหนดเพราะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ส่วนราคาปศุสัตว์โดยรวมปรับตัวขึ้นจากราคาไก่เนื้อ ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ

**การลงทุนภาคเอกชน** ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคการก่อสร้างทรงตัวใกล้เคียงเดือนก่อน สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเพื่อการพาณิชย์และบริการยังขยายตัวได้ ขณะที่การก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยหดตัว ด้านพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างนอกเขตเทศบาลหดตัวน้อยลง ตามการก่อสร้างที่ปรับตัวขึ้นของการก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์และบริการ ยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง สำหรับเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (ม.ค. - พ.ค.) เพิ่มขึ้นในทุกขนาดกิจการ โดยกิจการที่น่าสนใจในเดือนนี้ ได้แก่ โรงงานผลิตและจำหน่ายก๊าซชีวภาพ และโรงงานอบความชื้นข้าวเปลือก เป็นต้น

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ยังคงหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยรายจ่ายประจำหดตัวจากฐานที่สูงในปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล อย่างไรก็ตาม รายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่โอนให้กับสถาบันการศึกษา หมวดค่าใช้สอย และหมวดค่าตอบแทนปรับดีขึ้น ด้านรายจ่ายลงทุนหดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ตามหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่โอนให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลดลง

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** ขยายตัวจากเดือนก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวที่เพิ่มขึ้น จากการผลิตเพื่อใช้ในประเทศและส่งออกไปจีนก่อนปรับภาษี ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี ตามคำสั่งซื้อของผู้ค้าส่งที่เพิ่มขึ้น สำหรับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดี

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร** เร่งตัวจากเดือนก่อนทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกขยายตัวจากการส่งออกผลไม้สด (ทุเรียน มังคุด ลำไย) ไปจีนและเวียดนามเป็นสำคัญ สำหรับการนำเข้าขยายตัวดีจากที่หดตัวเมื่อเดือนก่อน โดยขยายตัวดีทุกประเทศโดยเฉพาะการนำเข้าไฟฟ้า สิ้นแร่ทองแดง ปูนซีเมนต์จาก สปป.ลาว คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า ผ้าฝ้ายจากจีน และมันเส้นจากกัมพูชา

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.09 ตามการลดลงของราคาอาหารสดสำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.2 โดยจำนวนผู้มีงานทำปรับลดลง ตามผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรม ขณะที่ผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น

**ภาคการเงิน** ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนมีนาคม ตามเงินฝากประจำและกระแสรายวันที่ขยายตัว ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์ชะลอลง โดยนักลงทุนบางส่วนหันไปลงทุนในตราสารทางการเงินอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยขยายตัวในเกือบทุกหมวด ยกเว้น การขายส่งและการขายปลีก และการบริการที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งเนื่องจากนักธุรกิจบางส่วนชะลอการลงทุน กอปรกับการขอสินเชื่อใหม่ยังถูกจำกัดด้วยความสามารถในการชำระหนี้ของธุรกิจ และหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินที่เข้มงวดจากความเสี่ยงเกี่ยวกับคุณภาพหนี้ที่ด้อยลงสำหรับอัตราดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

30 มิถุนายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค

โทร. 0 4391 3542

E-mail: PornnipT@bot.or.th